



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
Satun Provincial Social Development and Human Security Office
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



คำขวัญ : สตูลสงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

ผลการปฏิบัติงานประจำวันอังคาร ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

งานกิจการเด็กและเยาวชน



เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวศรียุทธยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย พร้อมบรรยายเรื่อง บทบาทพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กช่วงอายุ ๒-๕ ปี โรงเรียนบ้านนาลาน ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย จำนวน ๕๐ คน การดำเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเด็กตาม ช่วงวัยและได้รับการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตเหมาะสมตามช่วงวัยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

งานกิจการผู้สูงอายุ



เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวศรียุทธยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ รุ่นที่ ๗ พร้อมบรรยายพิเศษ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านใหม่ ตำบลควนโพธิ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้สูงอายุ และผู้ก้ำลั้งก้ำวเข้าสู่วัย สูงอายุ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน การดำเนินโครงการในครั้งนี้เป็นการอบรมให้ความรู้ในเรื่องสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ สิทธิผู้สูงอายุ กฎหมายที่จำเป็น ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุควรรู้ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ

งานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม



เวลา ๐๙.๓๐ น.สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ อังสารา นักพัฒนาสังคม และ อพม.อ.เมือง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จำนวน ๘ ราย เพื่อนำเข้าพิจารณาให้การสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน

การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



เวลา ๐๙.๓๐ น.สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ ณ โรงแรมเดอะลิฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออับฟังการชี้แจงแนวทางการใช้บริการของกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒





คำขวัญ : สตูลสงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

ผลการปฏิบัติงานประจำวันอังคาร ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

งานกิจการผู้สูงอายุ



เวลา ๐๙.๐๐ น.สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้ น.ส.สุชาดา อโณทัย นิตกร น.ส.วันทนา เย็นจรรย์ นักพัฒนาสังคม และ นายอนันต์ พรรณราย ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นกู้เงินกองทุนผู้สูงอายุเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพและติดตามหนี้ค้ำชำระพร้อมทั้งแนะนำวิธีชำระเงินคืนกองทุนผู้สูงอายุผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในพื้นที่อำเภอละงู โดยมีผู้ยื่นกู้ใหม่ จำนวน ๓ ราย ติดตามหนี้ค้ำชำระ จำนวน ๖ ราย



เวลา ๑๐.๐๐ น.สนง.พมจ.สตูล ได้มอบหมายให้ จนท.กองทุนผู้สูงอายุ ร่วมกับ จนท.อบต.ละงู จนท.รพ.ละงู และ อพม.อำเภอละงู ลงเยี่ยมและสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก โดยมี จนท.พยาบาล รพ.ละงู ได้ทำการตรวจสายตาและสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการออกบัตรผู้พิการ และได้ปรึกษาหาแนวทางในการปรับสภาพและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยต่อไป

